

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

แผ่ส่วนกุศลถึงสัตว์ทั่วแดนโลกธาตุ

ก่อนจึงหัน

เริ่มตั้งแต่วັນนี้ไป วันพรุ่งนี้จะได้พาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งมีญาติวงศ์ด้วยกันทุกคนนั้นแหละ ให้พากันตั้งใจอุทิศส่วนกุศล วันพรุ่งนี้จะได้พาทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ ซึ่งมีญาติมีวงศ์และมีความจำเป็นเท่าเทียมกัน ให้พากันตั้งใจอุทิศส่วนกุศลถึงญาติวงศ์ของตน วันพรุ่งนี้ต่อไปจะได้ทำบุญ เรียกว่าอุทิศส่วนกุศลถึงสัตว์ทั่วแดนโลกธาตุ ได้ทำมาทุกปีประยั้งนี้

เพราะสัตว์ในโลกนี้มีญาติก็มี ไม่มีญาติก็มี เวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี้เราทำไปกลางๆ รับผิดชอบถึงกัน จึงได้พาพี่น้องทั้งหลายทำบุญอุทิศแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ คือทั่วไปหมด ญาติไม่ญาติเป็นญาติด้วยกันทั้งนั้นแหละ ได้พาทำมาหลายปีแล้วโดยถือโยมแม่เป็นเหตุ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โยมแม่เสีย เราเอาอันนั้นละเป็นต้นเหตุ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ ซึ่งมีความจำเป็นทั่วไปหมดนั้นแหละ ต่อไปนี้จะให้พร

หลังจึงหัน

โรงพยาบาลสัตว์ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เราจะไปดู ขาดเงินอะไรๆ จะได้พิจารณากัน ที่ให้กันนั้นบุงบับเลย ไปเจอเครื่องมือที่สำคัญๆ เอกซเรย์ฉายสัตว์ พอดิซาร์ดูใช้ไม่ได้เราก็เลยให้ ตอนนั้นเราไม่ได้ถามเรื่องอะไรๆ เครื่องมือไม่ทราบขาดเหลืออะไรบ้าง จึงจะย้อนไปถามอีกที เครื่องมือรักษาสัตว์ หมา เป็นต้นนะ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(บรรดาลูกศิษย์ทั้งทางใกล้ทางไกลทยอยถวายปัจจัยมีทองคำและเงินบาท เนื่องในวันงานเปิดโลกธาตุ) เงินที่มาทั้งหมดนี้ออกช่วยโลกทั้งนั้นนะ เราไม่เอา แບอย่างนี้เงินมาทั้งหมดออกช่วยโลกทั้งหมดเลย เราไม่เอา เราบอกว่าเราพอแล้ว นั้นละธรรมมีเมื่อพอ ถ้ากิเลสแล้วไม่มีพอ เอาจนตาย เอาเศรษฐกิจเป็นนายก็เหมือนปล่อยหมาเข้าถานไม่รู้จักออก ธรรมพอ กิเลสมันไม่มองหน้าใครนะให้ระวังให้ดี กิเลสไม่มองหน้าใคร พอได้ช่องไหนมันเอาช่องนั้นกิเลส ธรรมไม่เอา เพราะฉะนั้นจึงเชื่อถือได้ โลกเชื่อถือได้ในธรรมเท่านั้น นอกนั้นเชื่อไม่ได้นะ

เรื่องกิเลสของง่ายเมื่อไร หักหลัง แทงข้างหลัง แทงข้างหน้าไม่ได้ก็แทงข้างหลัง เรานี้โดนแทงมามากต่อมากแล้ว พุดให้มันชัดเจน ลูกศิษย์ลูกหาของเราดั่งกิเลสมันมาแทงอาจารย์ของมันคลั่งธรรม เข้าใจไหม เราไม่มีอะไรกับใคร อย่างที่ว่าช่วยโลกช่วย

จริง ๆ เราไม่เอาอะไรเหล่านี้ละ มีเท่าไรออกหมด ๆ หมุนทางโน้นหมุนทางนี้เพื่อโลกนั่นแหละ เราไม่ได้หมุนเพื่อเรา เราพอทุกอย่างแล้ว นี่ละปฏิบัติธรรมให้พอในหัวใจแล้ว พอหมด ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงในสามแดนโลกธาตุซึ่งเป็นสมมุติทั้งหมด ปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือ เหลือแต่ธรรมวิมุตติหลุดพ้นเป็นธรรมชาติเท่านั้นเอง นั่นผลแห่งการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

เรื่องกิเลสนี้ไวใจมันไม่ได้แหละ มันแทงข้างหน้าแทงข้างหลังอยู่ชั้น เราพูดให้ชัดเจนไม่ปิดบังลี้ลับแหละ เราก็ถูกแทงข้างหลัง พวกเปรตพวกผีลูกศิษย์นั่นแหละมันมาแทงข้างหลังอาจารย์ของมันดูซินะ อันนี้ก็แทงข้างหลัง นึกว่ามีเงินในนี้เปิดดูแล้วไม่มีนี่มันแทงข้างหลัง อ้าว ไปดูแทงข้างหลังข้างหน้า

เราจะทำประโยชน์ให้โลกทั้งหมด เราไม่เอา แบตลวด ไม่เอาจริง ๆ เรา ถ้าลงว่าอะไรแล้วขาดสะบั้นไปเลยเป็นอื่นไม่ได้เรา ใครจึงมาทะเลาะทะเลาะกับเราไม่ได้ อย่างที่ว่าลูกศิษย์มาแทงข้างหลัง ๆ เรา ลูกศิษย์ก็พวกเปรตพวกผีละ พวกกิเลสอยู่ในหัวใจมัน นี่มีแต่ธรรมล้วน ๆ ไม่มีอย่างนั้น ว้ายใจเป็นอย่างนั้นตรงเป้ง ๆ เลย อย่างที่ว่าช่วยโลกนี้ เราไม่เอาอะไรเลย เราหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เราหมุนตลอด แต่เราไม่เอาอะไรนะ ได้เท่ามาออกช่วยโลกทั้งหมดเลยไม่เอา พอ พอในหัวใจพอทุกอย่าง เปิดหมดโลกธาตุ ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือ

พูดให้ชัดเจนการปฏิบัติธรรมผลมียังงี้บ้าง ท่านทั้งให้ฟังเสียนะ พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญธรรมได้เป็นศาสดาองค์เอกเลิศโลกเป็นอันดับหนึ่ง ฟันแล้วไปนิพพานเที่ยงตรงตลอด สาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน บำเพ็ญให้เต็มเหนี่ยวแล้วถึงนิพพานซึ่งไม่ต้องกลับมาเกิดอีก นี่ก็บำเพ็ญให้เต็มเหนี่ยว เต็มหัวใจแล้วก็บอกชัด ๆ บอกว่าจะไม่กลับเกิดอีก บอกชัดเจนท่านทั้งหลายฟังนะ เราปฏิบัติแทบเป็นแทบตาย ล้มลุกคลุกคลานมาจนจะถึงขั้นสลบไสล แต่ไม่เคยสลบไสลเพราะพัดกับกิเลสนั่นแหละ ฟาดขาดสะบั้นลงไปหลังวัดดอยธรรมเจดีย์ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๙๓ นั้นละเป็นวันกิเลสมันลือ ขาดสะบั้นลงไปหลังวัดดอยธรรมเจดีย์ ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเห็นแม่เม็ดหินเม็ดทรายที่กิเลสจะมาแสดงตัวให้เห็น

เพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดในการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าไม่โกหกโลก ธรรมท่านปฏิบัติยังงี้ รู้เห็นยังงี้พูดได้ เขาไปหาอยู่หากินได้อะไรมาเท่าไรเงินก็บาทสองบาทเขาพูดกันได้ ทำไมเราหาธรรมซึ่งเป็นของเลิศวิเศษวิโสทำไมเราจะพูดไม่ได้ ถ้าไม่ให้กิเลสปิดปากเสียนะ พูดได้ ใครจะมาปิดปากมาซิฟาดมันปากแตกมันนะ เอาปากมันก่อน ไม่เอาปากเรา ปากเรามันเจ็บ ฟาดปากเขาละผู้มันปากบอน ๆ เข้าใจไหม เป็นอย่างนั้นละ

ปฏิบัติ เอาให้มันจริงจังซี นี่เราช่วยโลกเราช่วยจริง ๆ เราไม่เอาอะไรเลยในสามแดน
โลกธาตุนี้ บอกว่าเราปล่อยหมดแล้วโดยสิ้นเชิง มีแต่ความเมตตาครอบโลกธาตุอยู่นี้ละ
ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย เสร็จแล้วปล่อยเลย ตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมา กุ
สลา ธมฺมา หลวงตาบัวตายแล้วไปไหนนา ไปสันพร้านี้ว่างั้น เข้าใจไหม ไปสันพร้านี้
ฟาดหัวคน เข้าใจหรือ เอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยซี เมื่อมันพอแล้วอยู่ไหนพอหมด
ไม่มีอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน พอตลอด นั่นละนิพพานในหัวใจของผู้บริสุทธิ์
นิพพานพอ อยู่ที่ไหนไม่มีสถานที่นั้นที่นี้ ตายแล้วไปเกิดที่ไหนไม่มี หมดโดยสิ้นเชิง
พออยู่ในหัวใจอย่างเลิศเลอ ให้พากันบำเพ็ญความดีงามทั้งหลาย อย่าพากันอึดอาด
เนือยนายถ้าจะสร้างความคิด สร้างความชั่วเร็วยิ่งกว่าลิงใช้ไม่ได้นะ

นี่ก็เริ่มแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ ผู้มีญาติก็ดีไม่
มีญาติก็ดีให้ได้รับส่วนบุญเสมอกันหมด ส่วนกุศลอันนี้กระจายออกไปไม่มีญาติไม่มี
มิตร กระจายออกไปทั่วโลกธาตุ ในบรรดา สัพพะ สตฺตา อันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็น
เพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั้นเฉลี่ยถึงกันหมด นี่เริ่มละ พี่น้อง
ทั้งหลาย จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทั้งหลายสามแดนโลกธาตุในวันพรุ่งนี้ เริ่มแต่
วันนี้ไป ให้พากันเข้าใจอย่างนี้ ที่เขาไปทำบุญอุทิศให้พวกญาติพวกวงศ์เขา เราทำบุญ
อุทิศส่วนกุศลทั่วแดนโลกธาตุของเรา เราทำอย่างนั้นแหละ จึงได้พาพี่น้องทั้งหลายทำ
อย่างนี้ไม่มีใครทำ ที่ว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงสัตว์ทั้งหลายสามแดนโลกธาตุก็มีแต่เรา
จะว่าอุตริหรือหรือไม่อุตริก็แล้วแต่

เราปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติแบบอุตรินะ รู้ธรรมเห็นธรรมก็ไม่รู้แบบอุตริ การมา
พูดอย่างนี้จะเอาอุตริมาจากไหนวะ ต้องเอาความจริงมาพูดละซี สัตว์ทั้งหลายที่มีความ
ทุกข์ความลำบากยากเย็นเข็ญใจมีน้อยเมื่อไร คอยรับส่วนบุญส่วนกุศลของท่านผู้มี
เมตตาจิตแผ่ส่วนกุศลไปให้ เช่นอย่างเราจะทำบุญในวันนี้ ในวันพรุ่งนี้ แผ่ส่วนกุศลถึง
สัตว์ทั่วแดนโลกธาตุ ไม่มีญาติมิตรรับได้ด้วยกันหมด เป็นอย่างนั้นนะ วันนี้เริ่ม วัน
พรุ่งนี้น่าจะฉันทศาลาใหญ่ แล้วก็น่าจะเป็นวันมะรืนเป็นวันวิสาขบูชา สองวัน ๓๐-๓๑
ไปฉันทศาลาใหญ่ นี่ก็พาพี่น้องทั้งหลายบำเพ็ญกองการกุศล

ลืมชื่อแล้ว (อาจารย์ฉลาดครับผม) ท่านฉลาดอยู่พังงา ลูกศิษย์ปักขี้ไต้ทั้งปักขี้
ไต้ มีลูกศิษย์คนเดียวอยู่ปักขี้ไต้เดี๋ยวนั้นะ หลวงตาบัวมันอาภัพมากที่สุด ลูกศิษย์ของ
เราอยู่ภาคใต้น้อยเมื่อไรทั้งภาคเลย ได้ลูกศิษย์คนเดียว หลวงตาบัวมันอาภัพมาก
ขนาดไหนว่างั้นเถอะ (คณะศิษย์ชาวภูเก็ตถวายสถานีวิฑูเสียงธรรมเพื่อประชาชน
จังหวัดภูเก็ต โดยการนำของพระอาจารย์จืร์วัฒน์ อดุลกรโข ตั้งอยู่ ณ วัดเจริญสมณกิจ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต).เราพอใจ ธรรมเหล่านี้จะได้เข้าสู่หัวใจคน แต่ที่ว่าจะนำชาติ ๆ เราเอา

ธรรมนะ คราวนี้คราวธรรมจะได้เข้าสู่หัวใจคน ว่าเราจะนำชาติคนจะต้องเลี้ยงถึงวัตถุมากกว่า เช่น เงินทองข้าวของจะนำเข้าสู่คลังหลวงคือส่วนรวม แต่เราไม่คิดอย่างนั้น คราวนี้เป็นคราวที่ธรรมจะเข้าสู่หัวใจคน แล้วเข้าอยู่ตลอดไม่หยุดนะ ตั้งแต่วันที่เราประกาศว่าจะนำพี่น้องทั้งหลาย ธรรมเข้าหัวใจตลอดมาไม่ตก ส่วนการช่วยชาติด้วย วัตถุก็มีร่อยหรอไปบ้าง ส่วนอันนี้ไม่ร่อยหรอ ออกเรื่อยเลย

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

และเครือข่ายทั่วประเทศ